

มัทธิว 6:5-8

การฝึกฝนทาง: การอธิษฐาน

บาทหลวงไบรอัน นอร์ธ

โบสถ์โรสฮิลล์

12 มกราคม 2025

สัปดาห์ที่แล้ว เราเริ่มซีรีส์ใหม่ที่เรียกว่า "การฝึกฝนทาง"

โดยดูการปฏิบัติหลักบางประการของพระเยซูในการฝึกฝนการเดินทางร่วมกับพระบิดาบนสวรรค์ของพระองค์ มีเก้าประการที่เราจะดูในซีรีส์นี้ สัปดาห์ที่แล้วเป็นวันสะบาโต -

การพักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายเป็นประจำโดยเน้นที่ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าและกับผู้คน วันนี้เราจะหันมาที่หัวข้อการอธิษฐาน และทันทีที่เราเริ่มตรงนี้

เราจะเห็นการทับซ้อนกันระหว่างการปฏิบัติทางจิตวิญญาณเหล่านี้

เพราะการอธิษฐานเป็นสิ่งที่บุคคลสามารถทำได้ในวันสะบาโต ดังนั้น

สิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่สิ่งที่แยกจากกัน ในความเป็นจริง หลายๆ

อย่างอาจเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันวันสะบาโตของคุณ บางอย่างก็ทับซ้อนกันเช่นกัน

ซึ่งคุณสามารถเข้าร่วมได้ทุกวันที่ในสัปดาห์

การอธิษฐานเป็นหนึ่งในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่เราฝึกฝน/เข้าร่วมได้ทุกวันที่ในสัปดาห์

คริสเตียนจำนวนมากทำให้การอธิษฐานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งทุกวันสำหรับหลายๆ คน และเกือบจะเป็นสถานะต่อเนื่องสำหรับบางคน เปาโลเขียนไว้ใน 1

เธสะโลนิกาว่า "จงอธิษฐานไม่หยุด" โดยพื้นฐานแล้ว

นั่นหมายถึงการดำรงชีวิตโดยมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอถึงการมีอยู่ของพระเจ้า

และในบทสนทนาอย่างต่อเนื่องกับพระองค์ ดังนั้น คริสเตียนจึงอธิษฐานเป็นประจำอย่างแน่นอน

แต่ไม่ใช่แค่คริสเตียนเท่านั้นที่อธิษฐาน ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าจำนวนมาก -

เหล่านี้คือคนที่บอกว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าพระเจ้านั้นมีอยู่หรือไม่ -

พวกเขาจะอธิษฐานเมื่อสิ้นหวังเพียงพอ แม้แต่พวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้า - ผู้ที่เชื่อว่าพระเจ้านั้นไม่มีอยู่ - ก็อธิษฐานเมื่อจำเป็น

ฉันเดาว่าคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและแม้แต่พวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้าจำนวนมากได้อธิษฐานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อตอบสนองต่อเหตุไฟไหม้ในลอสแอนเจลิส "เวลาคับขันต้องใช้มาตรการคับขัน"

ตามคำกล่าว...และบางครั้งแม้แต่คนที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้านั้นมีอยู่ก็สิ้นหวังเพียงพอที่จะอธิษฐาน

ดังนั้นการอธิษฐานคืออะไร ทำไมต้องอธิษฐาน และผลลัพธ์ของการอธิษฐานของเราเป็นอย่างไร

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การอธิษฐาน "ได้ผล" หรือไม่ ข้อพระคัมภีร์วันนี้จะแนะนำหัวข้อการอธิษฐานนี้

ดังนั้นเรามาอ่านมัทธิว 6:5-8 กัน

ดังนั้น คำสอนนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมเทศนาบนภูเขาอันโด่งดังของพระเยซู ไม่มีบริบทใดๆ สำหรับคำสอนเรื่องการอธิษฐานในความหมายที่ว่านี่เป็นคำตอบสำหรับคำถามที่ใครบางคนถาม หรือคำตอบสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรืออะไรทำนองนั้น คำสอนนี้เป็นเพียงหนึ่งในสามของคำสอนของพระเยซูที่ดำเนินต่อไปนานกว่านั้นมาก

โดยทั่วไปแล้ว

การอธิษฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ฟังของพระองค์อธิษฐานอย่างจริงจังในช่วงเวลาต่างๆ ของชีวิต เป็นสิ่งที่สันนิษฐานกันโดยสิ้นเชิง ไม่มีคำว่า "ถ้า" ที่คุณจะทำอธิษฐาน

ไม่มีความรู้สึกในการโน้มน้าวใจผู้คนให้อธิษฐานหรือโต้แย้งว่าการอธิษฐานมีความจำเป็นหรือไม่หรืออะไรทำนองนั้น ความจริงที่ว่าคนๆ หนึ่งจะทำอธิษฐานนั้นเป็นเรื่องธรรมดา

เราเห็นว่าการอธิษฐานไม่ใช่การแสดง ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถอธิษฐานในที่สาธารณะได้

– เราเห็นคำอธิษฐานในที่สาธารณะในพระคัมภีร์ตลอดเวลา

ครอบครัวของฉันอธิษฐานที่โต๊ะของเราเมื่อเราไปทานอาหารที่ร้านอาหาร –

แต่พระเยซูตรัสต่อต้านผู้ที่อธิษฐานในที่สาธารณะเพื่อให้คนอื่นเห็น การอธิษฐานไม่ได้หมายถึงการ

“ดูสิ ชีวิตฝ่ายวิญญาณของฉันยิ่งใหญ่เพียงไรที่ฉันอธิษฐานในที่สาธารณะ” นั่นเป็น

“สิ่งที่ไม่ควรทำ” ในหนังสือของพระเยซู

พระเยซูตรัสถึงรางวัลสองครั้งในที่นี้ เราเห็นรางวัลนั้นในตอนท้ายของข้อ 5 และในตอนท้ายของข้อ

6 คำทั้งสองคำนี้แตกต่างกัน คำแรกซึ่งหมายถึง “คนหน้าชื่อใจคด” (จำไว้: คำของพระเยซู

ไม่ใช่ของฉัน!) ที่ขออธิษฐานเพื่อให้คนอื่นเห็น คือคำภาษากรีก “misthos” “Misthos”

มักถูกแปลว่า “รางวัล” ในพระคัมภีร์ แต่ยังสามารถหมายถึง “ค่าจ้าง” หรือ “การจ้าง”

ได้อีกด้วย เหมือนกับ “การจ้างลูกจ้าง” และในขณะที่เรามักคิดว่า “รางวัล” เป็นสิ่งบวก

“misthos” สามารถเป็นบวกหรือลบก็ได้

หากคุณเป็นพ่อแม่และคุ้นเคยกับรูปแบบการเลี้ยงลูกแบบ Love and Logic

หลักการสำคัญประการหนึ่งก็คือ “ผลที่ตามมาตามธรรมชาติ”

สำหรับการตัดสินใจและพฤติกรรมของเด็ก ให้พวกเขาเรียนรู้จากผลที่ตามมาตามธรรมชาติเหล่านั้น

นั่นคือการสรุปที่ดีว่าคำนี้หมายถึงอะไร มันคือผลลัพธ์หรือผลที่ตามมา ไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตาม

จากการกระทำ นั่นคือสิ่งที่พระเยซูตรัสเกี่ยวกับคนเหล่านี้ที่อธิษฐานด้วยแรงจูงใจที่ไม่ดี

อีกคำหนึ่ง (ข้อ 6) สำหรับผู้ที่อธิษฐานอย่างแท้จริงคือคำว่า “apodidomi” ซึ่งอาจหมายถึง

“ส่งมอบ” หรือ “ขายหรือให้ไป” หรือ “ชำระหนี้หรือค่าจ้าง” หรือ “ทำตามสัญญา”

อาจกล่าวได้ว่าสัญญาหลักที่พระเจ้ามอบให้เราในชีวิตนี้คือพระองค์จะอยู่กับเรา

ไม่ว่าจะเป็นอย่างสูงหรือหุบเขาที่มีมิติ พระเจ้าจะอยู่กับเรา

พระองค์ไม่เคยละทิ้งเราหรือทอดทิ้งเรา พระองค์อยู่กับเราริมธารเย็นและทุ่งหญ้าเขียวขจี

พระองค์อยู่กับเราที่โต๊ะอาหารซึ่งรายล้อมไปด้วยศัตรูของเรา

พระองค์อยู่กับเราเมื่อเราเศร้าโศกกับความตาย พระองค์อยู่กับเราเมื่อเรารู้สึกถูกปิดกั้นจากทุกด้าน

นั่นคือรางวัลหรือคำสัญญาที่พระองค์จะทรงทำให้สำเร็จ
นั่นคือการประทับอยู่ของพระองค์ด้วยพระกรุณา

จากนั้นพระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับวิธีการอธิษฐาน ตอนนี หลังจากข้อความนี้ พระเยซูตรัสว่า
“นี่คือวิธีที่พวกท่านควรอธิษฐาน” และพระองค์ก็ทรงยกตัวอย่างให้พวกเขาด้วยสิ่งที่เราเรียกว่า

“คำอธิษฐานของพระเจ้า” เราอธิษฐานคำอธิษฐานนี้เป็นประจำที่โรสฮิลล์
แต่ส่วนหนึ่งของคำสอนของพระองค์เกี่ยวกับผู้ที่อธิษฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่าและพูดพึมพำอย่างไม่หยุด
หย่อน และเขาพูดต่อต้านการอธิษฐานแบบนั้น การอธิษฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น
ฉันรู้ว่าสำหรับตัวฉันเอง ฉันไม่ใช่คนที่อธิษฐานซ้ำๆ กัน พูดสิ่งเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซ้ำแล้วซ้ำเล่า บางทีอาจเป็นในคำเทศนาของฉัน...แต่ไม่ใช่ในการอธิษฐานของฉัน
สองสิ่งที่แตกต่างกัน! □

ประเด็นที่พระเยซูต้องการพูดคือ ให้อธิษฐานให้ตรงประเด็น
และคุณไม่จำเป็นต้องอธิษฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่า
คำอธิษฐานที่ยาวที่สุดที่พระเยซูเคยอธิษฐานพบในยอห์น 17 และไม่ได้ยาวมากนัก
และแน่นอนว่าไม่ได้ซ้ำซาก

คำถามหนึ่งที่หลายคนมีคือ "ทำไมต้องอธิษฐาน" ถ้าพระเจ้ารู้ทุกสิ่ง จุดประสงค์คืออะไร"
คนส่วนใหญ่มักตั้งคำถามถึงแนวคิดนี้ โดยพวกเขาได้วิพากษ์วิจารณ์พระเยซู พระคัมภีร์
และศรัทธาคริสเตียนในรูปแบบใหม่ๆ
และใช้แนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงสงสัยในศรัทธาของเรา
สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจก็คือ พวกเขาไม่มีความคิดริเริ่มในการคิด ในความเป็นจริง
พระเยซูเองได้เอาชนะพวกเขาไปแล้ว ข้อ 8 กล่าวว่า "อย่าเป็นเหมือนพวกเขา (หมายถึง
คนที่ขอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อผลลัพธ์บางอย่าง)

เพราะพระบิดาของท่านทรงทราบว่าคุณต้องการอะไรก่อนที่你会ขอพระองค์" (มัทธิว 6:8
เน้นโดยตัวผู้เขียนเอง)

พระเยซูทรงดูคลุมเครือแห่งความสงสัยของเราออกไปทั้งหมดโดยทรงยอมรับข้อเท็จจริงนี้ด้วยพระองค์
เอง ใช่แล้ว พระเจ้าทรงทราบว่าความต้องการอะไรก่อนที่你会ขอพระองค์ พระองค์ตรัสไว้ตรงนี้
ในคำสอนเรื่องการอธิษฐาน โดยที่พระองค์ตั้งสมมติฐานว่าเราต้องอธิษฐาน เราควรอธิษฐาน
และพระเจ้าทรงทราบว่าเราจะขออะไร

ดังนั้น มาพูดถึงวิธีการอธิษฐานกันดีกว่า

หากคุณเป็นคนชอบจดบันทึกและต้องการจดบันทึกเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการสวดอ้อนวอนของคุณ
ส่วนนี้เหมาะสำหรับคุณ ไม่ใช่ว่าการสวดอ้อนวอนทั้งหมดจะขอให้พระเจ้าทำบางอย่างเพื่อเรา
นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ไม่ใช่ทั้งหมด

แบบจำลองที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้เราขยายขอบเขตการสวดอ้อนวอนได้คือสิ่งที่ฉันเรียนรู้ตอนอายุ 20
ต้นๆ ดังนั้น เมื่อสองสามปีก่อน...คือค่าย ACTS (เหมือนหนังสือในพระคัมภีร์ไบเบิล) ซึ่งก็คือ
การนมัสการ การสารภาพบาป การขอบพระคุณ การวิงวอน (การขอร้อง)

เริ่มต้นด้วยการสรรเสริญและบูชาพระเจ้า อาจใช้คำสองสามคำง่ายๆ เช่น

“พระเจ้าผู้ทรงเมตตาและบริสุทธิ์” หรือคำที่ยาวกว่านั้น

แต่เป็นการแสดงความสรรเสริญและเคารพต่อพระเจ้า จากนั้นก็ถึงการสารภาพบาป

ซึ่งอาจเป็นและควรรวมถึงการสารภาพบาป

แต่ยังรวมถึงการสารภาพศรัทธาและความปรารถนาที่จะวางใจในพระเยซูด้วย

ขั้นต่อไปคือการขอบคุณ:

การขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ทำและสำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงเป็น: ความเมตตา ความรัก ความกรุณา และอื่นๆ

ขอบคุณพระองค์ที่ทำหายคุณและมอบโอกาสในการรับใช้ที่พระองค์ประทานให้คุณ

มีหลายสิ่งที่คุณต้องขอบคุณพระเจ้า และสุดท้าย และโปรดทราบว่าเป็นสิ่งสุดท้าย: การวิงวอน

การขอร้อง การวิงวอน สิ่งที่เรามักจะสนใจเป็นอันดับแรกคือสิ่งสุดท้าย

นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ฉันชอบรูปแบบการอธิษฐานแบบนี้ ไม่ใช่ว่าการขอร้องมีความสำคัญน้อยกว่า

แต่บางครั้งเราอธิษฐานเฉพาะคำอธิษฐานที่ขอให้พระเจ้าทำบางอย่างให้เราเท่านั้น รูปแบบ ACTS

นี้ช่วยขยายขอบเขตการอธิษฐานของเรา

นั่นจึงเป็นวิธีหนึ่งในการอธิษฐาน มีวิธีอื่นๆ ในการอธิษฐาน และฉันอยากจะแบ่งปันบางส่วน

การอธิษฐานอาจเป็นการอธิษฐานตามคำอธิษฐานของผู้อื่นก็ได้

วิธีนี้จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความซ้ำซากจำเจในชีวิตการอธิษฐานของคุณได้ ค้นหา

"คำอธิษฐานของคริสเตียน" ทางออนไลน์และลองอธิษฐานตามบางวิธี หรือหาหนังสือสวดมนต์

แหล่งข้อมูลทางพิธีกรรมของคริสตจักรมีคำอธิษฐานมากมาย อ่านสดดีเป็นคำอธิษฐาน -

นั่นคือสิ่งที่ส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว อ่านราวกับว่าเป็นคำอธิษฐานของคุณเอง ดังนั้น

จงอธิษฐานเพื่อผู้อื่น และทำให้คำอธิษฐานนั้นเป็นของคุณในกระบวนการนั้น

การอธิษฐานก็เป็นเพียงการพูดคุยกับพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตของคุณ แบ่งปันภาระ ความกังวล

และด้านธรรมดาๆ ของชีวิต บางคนจดบันทึกสิ่งเหล่านี้ ซึ่งเป็นเครื่องมือการอธิษฐานที่ยอดเยี่ยม

ภรรยาของฉันเก่งในเรื่องนี้ ฉันไม่เคยดูสมุดบันทึกการอธิษฐานของเธอ

แต่สมุดบันทึกนั้นคงเต็มไปด้วยคำอธิษฐานคร่ำครวญที่เกี่ยวข้องกับฉัน 😊 อย่างไรก็ตาม

การอธิษฐานไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของการคร่ำครวญและภาระเท่านั้น

พูดคุยกับพระเจ้าเกี่ยวกับสิ่งดีๆ ในชีวิตของคุณ สิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข

เพียงแค่พูดคุยกับพระองค์หรือเขียนถึงพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

การอธิษฐานก็เป็นถนนสองทางเช่นกัน ดังนั้น จงฟังพระเจ้า

วิธีที่พระเจ้าตรัสกับเราอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดคือผ่านพระคัมภีร์

หากประเด็นก่อนหน้านี้อ่านพระคัมภีร์เป็นคำอธิษฐานของคุณต่อพระเจ้า

ตอนนี้ก็คือการอ่านพระคัมภีร์เป็นคำอธิษฐานของพระองค์ถึงคุณ อ่านข้อความสั้นๆ ไม่ใช่ทั้งบท

แต่ไม่กี่ข้อ อ่านผ่านเลนส์ของ "พระเจ้าอาจจะกำลังบอกอะไรกับฉันที่นี่"

"พระเจ้าต้องการให้ฉันได้เรียนรู้อะไรจากข้อความนี้" ไตรตรองข้อความนี้ อ่านซ้ำสองสามครั้ง

สิ่งใดโดดเด่น คำหรือวลีใดที่ดึงดูดความสนใจของคุณ ดูเหมือนจะสะดุดตาคุณ

พระเจ้าอาจกำลังบอกอะไรคุณอยู่

และสุดท้าย: จงอยู่กับพระเจ้า นี่คือรูปแบบหนึ่งของการอธิษฐาน ดังที่จอห์น มาร์ก โคเมอร์

เขียนไว้ใน "Practical the Way": นี่คือการมองดูพระเจ้า [ผู้ซึ่ง] มองคุณด้วยความรัก" (หน้า

184) เป็นการอธิษฐานแบบไตรตรอง ในช่วงพักร้อนฤดูร้อนนี้

สิ่งหนึ่งที่ฉันทำเป็นการบำเพ็ญภาวนาแบบง่ายๆ สี่วันสามคืนคือการ "อยู่กับพระเจ้า"

เป็นจุดสำคัญทั้งหมด เป็นเพียงช่วงเวลาแห่งการพิจารณาอย่างตั้งใจและต่อเนื่องว่าพระเจ้าคือใคร

ฉันเป็นใคร และความสัมพันธ์ของฉันกับพระเจ้า ฉันไม่ได้ "ไม่ทำอะไร" ตลอดเวลา

ฉันใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์ หนังสือเล่มอื่นๆ อธิษฐานในแบบทั่วไป เดินเล่น...
แต่เป็นเพียงการอยู่ในที่ประทับของพระเจ้า คุณไม่จำเป็นต้องไปบำเพ็ญภาวนาเพื่อทำสิ่งนี้
ไม่ก็นาที่อาจเพียงพอสำหรับการเริ่มต้น แต่เป็นการอธิษฐานแบบหนึ่ง เพียงแค่ออกไปอยู่กับพระเจ้า

และในท้ายที่สุด เมื่อเป็นเรื่องของการอธิษฐาน มีรูปแบบและวิธีการต่างๆ
มากมายในการเข้าหาพระเจ้า คุณอาจลองทำแบบต่างๆ ในวันต่างๆ ของสัปดาห์
ดังที่ฉันได้กล่าวไว้ในตอนต้น เปาโลบอกให้เราอธิษฐานไม่หยุด
เป็นเหมือนวิถีชีวิตที่เราสื่อสารกับพระเจ้าตลอดเวลา ไม่ใช่แค่ขอสิ่งต่างๆ แต่ฟังพระองค์
ไวต่อพระวิญญาณที่นำทางเรา เพื่อที่เราจะได้รับใช้พระเจ้า

และเมื่อมาถึงคำถามที่ว่า “ทำไมต้องอธิษฐาน” ที่ฉันพูดถึงเมื่อไม่กี่นาที่ก่อน “การรับใช้พระเจ้า”
นี้ก็เข้าถึงแก่นแท้ของคำถามนั้นได้ บ่อยครั้ง การอธิษฐานไม่ได้เกี่ยวกับการที่พระเจ้าทำสิ่งต่างๆ
เพื่อเราหรือผู้อื่น แต่เกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงทำการในและผ่านเรา
เป็นการยอมให้พระวิญญาณของพระเจ้าเปิดตาเราให้เห็นถึงวิธีที่พระองค์ทรงทำการในตัวเรา
และวิธีที่เราจะสามารถเป็นคำตอบสำหรับคำอธิษฐานของเราหรือคำตอบสำหรับคำอธิษฐานของผู้
อื่นได้ในชีวิตประจำวันของเรา

ขอปิดท้ายด้วยตัวอย่างจากสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อเกเวนและฉันอยู่ที่เซมินารีที่ฟูลเลอร์ในพาซาดีนา
รัฐแคลิฟอร์เนีย เราอาศัยอยู่ในเมืองทางตอนเหนือ อัลตาดีนา
คุณอาจเคยได้ยินเรื่องนี้ในข่าวเมื่อไม่นานนี้เกี่ยวกับไฟไหม้ หญิงสาวชื่อเบิร์ตและจิมสามีของเธอ
ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นเพื่อนบ้านและเจ้าของบ้านเช่าของเรา
เราอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็ก (Cottage/ADU) ในสวนหลังบ้านของพวกเขา
เบิร์ตทำงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานศิษย์เก่าที่ฟูลเลอร์ ดังนั้น
เราจึงมักพบเธอในงานประชุมและงานต่างๆ ที่เธอไปจัดอาหารเข้าให้ศิษย์เก่าหรืองานอื่นๆ...
และเกเวนกับฉันเป็นอาสาสมัครประสานงานศิษย์เก่าฟูลเลอร์ในพื้นที่ซีแอตเทิล
ดังนั้นเราจึงติดต่อกับเธอที่นั่นเป็นประจำ เรารู้จักและรักเบิร์ตมาก

เธออพยพออกไปเมื่อวันอังคาร และไฟในสัปดาห์นี้ลุกลามไปถึงทรัพย์สินของเธอ
และอยู่ถัดออกไปไม่กี่ไมล์ อยู่ไม่กี่ไมล์จากที่ไฟป่าอีตันแคนยอนลุกลามไปทางใต้
อย่างน้อยก็ในตอนนั้น แต่บ้านทุกหลังที่อยู่ตรงข้ามถนนจากเธอถูกไฟไหม้จนวอดวาย
บ้านทางทิศเหนือของเธอที่อยู่ฝั่งถนนของเธอถูกไฟไหม้
บ้านทางทิศใต้ไม่กี่หลังของเธอถูกไฟไหม้
บ้านและธุรกิจทางทิศตะวันตกของเธอบนเลคเวนิวถูกไฟไหม้ บ้านสี่หลังของเธอ
บ้านทางทิศเหนือหนึ่งหลัง และบ้านทางทิศใต้สองหลัง ถูกไฟไหม้ ทำไมนะเหรอ?

เพื่อนบ้านของเธอคนหนึ่งเป็นนักดับเพลิง ฉันไม่รู้เรื่องราวทั้งหมด
แต่เขาได้กลับมาที่ละแวกนั้นเพื่อตรวจสอบดูสิ่งต่างๆ
บางทีเขาอาจจะกำลังพักจากการดับเพลิงและแวะไปที่บ้านของเขาเพื่อดูว่าสิ่งต่างๆ
เป็นอย่างไรบ้าง เนื่องจากเขามีคุณสมบัติที่จะทำเช่นนั้นได้ สิ่งที่คุณรู้ก็คือ
แทนที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าให้ช่วยบ้านของเขา –
และฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นคนประเภทที่อธิษฐานหรือไม่ แต่เหมือนที่ฉันได้บอกไว้ก่อนหน้านี้
แม้แต่คนที่ไม่คอยได้อธิษฐานก็จะอธิษฐานเมื่อสิ้นหวังเพียงพอ ดังนั้น

สมมติว่าเขาอธิษฐานขอความคุ้มครอง แต่แทนที่จะอธิษฐานขอความคุ้มครองเพียงอย่างเดียว เขาได้ทำบางอย่าง

เขามีสายยาง เขาต่อเข้ากับหัวดับเพลิง และเขาช่วยบ้านสี่หลังที่เขาทำได้ บ้านฝั่งตรงข้ามถนนกำลังถูกไฟไหม้และไม่สามารถช่วยได้แล้ว เหลือเพียงฐานรากคอนกรีตและปล่องไฟอิฐเท่านั้น การกระทำของเขาช่วยบ้านของเบิร์ต เพื่อนของฉัน และบ้านหลังหลังบ้านที่ลูกสาวและครอบครัวของเธออาศัยอยู่ตอนนี้ รวมถึงทรัพย์สินอีกสามแห่ง

การอธิษฐานไม่ใช่แค่เกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าสามารถทำได้เท่านั้น เป็นเรื่องของสิ่งที่พระเจ้าสามารถทำได้ผ่านคุณ และการอธิษฐานของคุณช่วยให้คุณตระหนักมากขึ้นถึงความต้องการ และเสริมกำลังให้คุณดำเนินการและเป็นคำตอบต่อคำอธิษฐานของผู้อื่น การอธิษฐานกระตุ้นให้เราลงมือทำ (บางทีอาจเขียนสิ่งนี้ลงไป)

การอธิษฐานเป็นนิสัยทางจิตวิญญาณอย่างหนึ่งของพระเยซู พระองค์อธิษฐานบ่อยมาก พระองค์ไม่ได้แค่บอกสาวกให้อธิษฐานเท่านั้น พระองค์ไม่ได้แค่บอกพวกเขาว่าต้องอธิษฐานอย่างไร พระองค์ไม่ได้แค่สันนิษฐานว่าพวกเขาจะอธิษฐาน พระองค์อธิษฐาน และพระองค์ลงมือปฏิบัติจริงจนถึงไม่กางเขน เราอธิษฐานบางบทของพระองค์ บทอื่นๆ ก็ได้รับการบอกเล่าว่าพระองค์อธิษฐาน แต่การอธิษฐานเป็นวิธีหนึ่งที่พระองค์จะทรงรักษาจิตวิญญาณให้มั่นคง และสามารถเป็นเครื่องมือแห่งพระคุณสำหรับพระบิดาบนสวรรค์ของพระองค์บนโลกได้ สำหรับคุณและฉัน เหมือนกับที่เราใช้ชีวิตเป็นลูกศิษย์ของพระเยซู... เช่นเดียวกับที่เราใช้ชีวิตเป็นสาวกของพระองค์ ดังนั้น จงทำให้การอธิษฐานเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณ จงสวดภาวนาต่อไป ถวายความเคารพ บูชาพระองค์ สาราภาพบาป ขอบพระคุณ และวิงวอนพระองค์ และออกไปใช้ชีวิตเพื่อพระองค์ทุกๆ วัน ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เพื่อที่คำอธิษฐานของผู้อื่น ทั้งของคุณและผู้อื่น จะได้รับคำตอบ มาสวดภาวนากันเถอะ อาเมน